

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๑ หน้า ๑๒๒๓

แจ้งความสำนึกยาจารย์สมาคม

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในนามแห่งผู้บริจาคทรัพย์ช่วยในการปลงศพนายเกริ่น คุรุ
วิทย์ แทนครูใหญ่โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทร
ปราการ ที่เชิงบรมบรรพตวัดสระเกษ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๗ พระยาพนิชยศาสตร์วิธาน ได้ใช้ส่วนหนึ่งของ
เงินที่เหลือจากการฉาบปูนก้อนนั้น ซื่อโต๊ะน้ำชา ๓ โต๊ะ ราคา
๑๖.๕๐ บาท มอบให้เป็นสมบัติของสำนึกยาจารย์สมาคม และ
ขออุทิศส่วนกุศลแด่นายเกริ่น คุรุวิทย์ สมาคมขออนุโมทนา
ในส่วนกุศลสาธารณด้วย

แจ้งความมาณวันที่ ๘ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๕๖๗

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์

สภานายก

คำแถลงการณ์ของเสนาธิการทหารบก

เรื่องสนามบินประจำจังหวัดหล่มสัก

ด้วยสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลพิษณุโลกแจ้งมาว่า
เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นได้อำนวยภาระก่อสร้างสนามบินสำหรับ

เล่ม ๔๑ หน้า ๑๒๒๘ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๖๗

จังหวัดหล่มสักคดีสำเร็จเรียบร้อยแล้วขอให้นำขึ้นทะเบียน
ทรงกระลาโหมพิจารณาเห็นเป็นการสมควรจึงได้รับขึ้นทะเบียน
ไว้ใช้ราชการต่อไปแล้ว

อันสนามบินจังหวัดหล่มสักนั้นได้ตั้งกำเนิดขึ้นก็เพราะความ
อุสาหะชวนชวนอย่างพิเศษของ อำมาตย์เอก พระยาสุริยศักดิ์
สุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยที่มาใช้ปัญญาพิจารณาตระหนัก
ขึ้นเองว่า เมืองหล่มสักเป็นตำบลนอกย่านทางคมนาคม หาก
ว่ามีพาหนะทางอากาศให้ได้ ความสะดวกและความจำเป็นอาจ
เกิดขึ้นได้แก่ท้องถิ่นในอนาคตเพียงไรสุดที่จะพยากรณ์ ทั้ง
เป็นผู้ใฝ่ใจเชื่อมั่นในประโยชน์ของการบินทั่ว ๆ ไปว่าเป็นสิ่ง
สำคัญของบ้านเมืองส่วนหนึ่งด้วย จึงได้ดำริห์พร้อมด้วยข้าราชการ
ในจังหวัดนั้นเลือกหาพื้นที่ซึ่งเป็นที่ทำเลเหมาะสมจะก่อสร้าง
เป็นสนามบินได้ เสนอความคิดต่อสมุหเทศาภิบาล ฯ เมื่อได้
รับอนุญาตแล้วก็ได้รับเร่งลงมือกระทำการเต็มกำลัง ปรากฏ
ว่าการที่จะปราบพื้นที่แห่งนี้ให้ราบเรียบใช้การได้ ก็ไม่ใช่ของ
ง่ายเพราะเป็นที่ป่าและหนอง กับยังมีปลวก ต้องทำลายและถม
ด้วยความยากลำบาก ถ้าจะใช้จ้างคนรายวันเป็นแรงงานมาทำ
การแล้วก็จักต้องเปลืองเงินมิใช่น้อย ด้วยความคิดอันรอบ
คอบของพระยาสุริยศักดิ์สุนทร กับข้าราชการได้ปลุกใจให้

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๑ หน้า ๑๒๒๕

ประชาชนในจังหวัดนี้เห็นคุณประโยชน์ความจำเป็นของสนามบิน
ประชาชนได้พากันมาช่วยเป็นแรงงานทำการจนเป็นผลสำเร็จเรียบร้อย
ร้อย สมควรสรรเสริญยิ่งนัก

ข้าพเจ้าขอขอบใจ มหาเสวกโท พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร
สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลพิษณุโลก ผู้เป็นประธาน
อำนวยการ พระยาสุริยศักดิ์สุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดหล่ม
สักดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าดำริห์และจัดการมาจนสำเร็จเรียบร้อย อำนวยการ
ตรี พระพิทักษ์สุนทรกิจ นายอำเภอหล่มเก่า รองอำนวยการ
โท ขุนปฏิภาคพิศาล ปลัดจังหวัดหล่มสักดิ์ รองอำนวยการโท
ขุนวิจารณ์กรกิจ นายอำเภอวัดป่า รองอำนวยการตรี ขุนศักดิ์
บุรี จำจังหวัด รองอำนวยการตรี ขุนอินทรภักดิ์ ปลัดขวาอำเภอ
วัดป่า ขุนสำรวจสุระกิจ ปลัดซ้ายอำเภอหล่มเก่า นายตั้ง
ถาวรหงษ์ ครูโรงเรียนศักดิ์วิทยาซึ่งเป็นผู้ช่วยในการเลือกหา
พื้นที่และควบคุมดูแลการก่อสร้าง กับข้าราชการทั้งหลายอื่น
ที่ได้ช่วยเหลือในการนี้จนทั่วกัน

อนึ่งปรากฏว่ากำนันนายตำบลในอำเภอวัดป่าและอำเภอหล่ม
เก่า คือ ขุนศักดิ์หลงวิลาศ ขุนหนึบนั้นทวาปี ขุนโกทกทวิการ
นายบุราชพรม ขุนพรมมาภิกักดิ์ ขุนสินศิริ ขุนสุทธนารักษ์
ขุนสวัสดิ์บ้านโศก ขุนรักษาอำกรกิจ นายคำ สร้อยทอง ขุน

ร.ล.ม.๔๑ น.๑๒๓๐ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๖๗

นารถนาเกาะ ขุนจันทระเจาวคาม ขุนหล่มเรื่องศักดิ์ ขุนสีลา
บำรุง ได้ช่วยเหลือทำสนามอย่างแข็งแรงพร้อมด้วยประชาชน
ซึ่งมาช่วยเป็นแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยอันสำคัญนำกิจให้ลุล่วงได้ตั้ง
ประสงค์ ขอกำนันนายตำบลและประชาชนในจังหวัดหล่มศักดิ์
จงได้รับความชอบใจของข้าพเจ้าอย่างเอกอุ ทั้งนี้ขอว่าประชา
ชนในจังหวัดนี้^{นี้}ได้ทำกิจการ อันเป็นประโยชน์แก่ชาติด้วยความ
รักถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองมารดาอย่างแน่นแน่ว ขอสิ่งซึ่งเป็นใหญ่
เป็นประธานในสากลโลกจงช่วยบำรุงรักษาให้ประชาชนในจังหวัด
นี้^{นี้}ทำมาหาเลี้ยงชีพเกิดผลมั่งคั่งอยู่^{อยู่}ร่ำรวยเสือกคลาย และจงมีความ
สุขสำราญชั่วกาลนาน แม้มีประสงค์จำนงหมายในสิ่งใด ๆ ที่
ชอบแล้ว ก็ให้สมดังความปรารถนาทุกประการเทอญ

ที่ว่าการกรมเสนาธิการที่ทหารบกในพระนคร

วันที่ ๘ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๗

บริพัตร

เสนาธิการทหารบก